



บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ
 สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

รายชื่อสมาชิกที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์	ประธานสภาฯ		
๒	นางนิตยา สุจิมงคล	รองประธานสภาฯ		
๓	นายต๋อย กุลไพโรบุตร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒		
๔	นายทองอาน ลีวกกลาง	สมาชิกสภาฯ เขต ๑		
๕	นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ	สมาชิกสภาฯ เขต ๑		
๖	นายชุมพร อภัย	สมาชิกสภาฯ เขต ๑		
๗	นางสัญญา วงศ์ศิลา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑		
๘	นายวิชาญ ลุนะหา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑		
๙	นางสาวศีกัลยา กุลไพโรบุตร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒		
๑๐	นายกองรำ พรมาวาศรี	สมาชิกสภาฯ เขต ๒		
๑๑	นายปราสาท สุจิมงคล	สมาชิกสภาฯ เขต ๒		
๑๒	นายสำราญ ต้นพนม	สมาชิกสภาฯ เขต ๒		

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสียง อาจแก้ว	นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ		
๒	นายอภิรักษ์ กุลวงษ์	รองนายกเทศมนตรีฯ		
๓	นายเกรียงไกร ศรีมหานาม	รองนายกเทศมนตรีฯ		
๔	นายปรีชา ดาวงษา	เลขานุการฯ		
๕	นายเลียง สอนจันทร์	ที่ปรึกษาฯ		
๖	สืบทวีพร ภัทธรักษ์	ปลัดเทศบาลฯ		
๗	นายจิระ ภาพันธ์	รองปลัดเทศบาลฯ		
๘	นางณัฐนันท์ ภาพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๙	นายอนุราช ต่างใจ	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๑๐	นางสาวธิดา ปลัดทอง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ		
๑๑	นางประพัตติ ไวโรจนะพุทธะ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		
๑๒	นางสาวสุมิตรา พาดิต	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กิจการสภา		
๑๓				

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ
สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน/ กระทุ้งถาม
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ขออนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่าสามัคคีธรรม ม.๙ บ้านโคกหินใต้ เป็น โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมสายพาดดับทั้ง ๔ หมู่บ้าน (โชนห้วยตาด) งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท/เครื่อง เป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น
๑. เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คอริ่ง) แบบเครื่องยนต์ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
๒. เครื่องสกัดคอนกรีต ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวม ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาดอกคำ

วันอังคาร ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เมื่อได้เวลาประชุมแล้วก่อนที่จะประชุมขอให้เจ้าหน้าที่สภานำของค์ประชุม
ว่าครบหรือไม่

นางประพาศี ไวโรจนพุทธะ
เจ้าหน้าที่กิจการสภาฯ

สมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมครบ ๑๒ ท่านคะ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เมื่อได้เวลาและครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาสมัย
วิสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับ
วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบนั้น มีสมาชิกสภาฯลา จำนวน ๒ ท่าน
เนื่องจากติดภารกิจ คือท่านวิชาญ ลุนหา ได้มีภารกิจไปเบิกเงินอสม.ของ
จังหวัด เพราะทางญาติผู้เสียชีวิตได้เร่งให้ไปดำเนินการ ส่วนอีกท่านคือท่าน
สัญญา วงศ์ศิลา ลาเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับบุคคลที่ติดโควิดครับ ใน
ส่วนของสภาฯมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ ทางคณะ
ผู้บริหารมีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะ
เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

- บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

สำหรับระเบียบวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาซึ่ง
ทางเจ้าหน้าที่สภาฯก็ได้ส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯไปพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมให้ทุกท่านได้ตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่
ผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นว่ามีประเด็น
ไหนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ขอให้สมาชิกได้ทักท้วงแก้ไขนะครับ มี
ไหมครับ เชิญครับ

ที่ประชุม	-ไม่มี-
นายกองค์การฯ ฝ่ายองค์กร ประธานสภา	ถ้าไม่มีท่านใดทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ผมก็จะขอมติจากที่ประชุมเลยนะครับ ถ้าที่ประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นด้วย ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกองค์การฯ ฝ่ายองค์กร ประธานสภา	สรุปในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องด่วน/กระทู้ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องเพื่อพิจารณา ๔.๑ ขออนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕
นายกองค์การฯ ฝ่ายองค์กร ประธานสภา	ขอเชิญทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาทราบครับ
ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา ปลัดเทศบาลฯ	เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เนื่องจากท่านนายกฯติดภารกิจสำคัญจึงได้ทำหนังสือมอบหมายให้ผมสืบดำตรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา เป็นผู้เสนอขออนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่างๆแทน สืบเนื่องจากได้รับหนังสือจากจังหวัดด่วนที่สุดที่ ลย ๐๐๒๓.๔/ว๓๐๙๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่จังหวัดเลยแจ้งแนวทางในการขับเคลื่อนและติดตามงานนโยบายของรัฐและภารกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

๒๕๖๕ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และอำนาจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดเลย
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในประเด็น
การดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติและเทศบัญญัติการอนุญาตให้มีการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ได้โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำครัวเรือนเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ จึงได้จัดทำตัวอย่างร่าง
ข้อบัญญัติและเทศบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งกิจกรรมนี้มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ
กิจกรรมที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน โดยให้มีแบบก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนด้วย กิจกรรมที่ ๒ คือ การรณรงค์ให้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมบ่อขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบครัวเรือน ฉะนั้นกิจกรรมใน
ส่วนที่ ๒ นั้นทางเทศบาลนาคอกคำใต้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนกิจกรรมแรก
นั้นเท่าที่ดูข้อมูลภายในจังหวัด จะมีอยู่ไม่น่าจะเกิน ๑๐ แห่งที่ยังไม่ได้ทำ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเทศบาลของเรา จึงได้ทำหนังสือขอเปิดวิสามัญไป ฉะนั้น
ทางเทศบาลตำบลนาคอกคำใต้จึงเสนอร่างเทศบัญญัติขึ้นมา เพื่อให้มีหลักการ
เทศบัญญัติบังคับใช้ในเขตพื้นที่ที่เทศบาลตำบลนาคอกคำใต้เพื่อสนอง
นโยบายขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีร่าง
เทศบัญญัติตัวนี้ขึ้นมา ร่างฯที่เสนอระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารนั้นมี
จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ ซึ่งปรากฏในเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่าน
แล้ว สำหรับเนื้อหาสาระในร่างเทศบัญญัติได้มาจากกรมส่งเสริมฯเป็นผู้ร่าง
ร่างรายละเอียดมาตรฐาน ในแต่ละรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นจะมี
เนื้อหาที่เหมือนกันในแต่ละเทศบาล แต่ก็จะมีข้อที่ทางเราต้องมาออก
ข้อบังคับเพิ่มเติมอีกที เพื่อที่จะให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเรา เช่น ข้อ ๑๐
ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้
เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลนาคอกคำกำหนด ข้อนี้เราจะต้องมีการกำหนด
รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอีกทีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในเขต
เทศบาลของเรา เทศบัญญัตินี้สามารถพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้เลย
เพราะไม่ใช่ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเราจึงสามารถพิจารณา
ทั้งหมดได้ในคราวเดียว ขึ้นอยู่กับมติสภาแห่งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลนาคอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๕ เพื่อให้สภาพิจารณาเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค ประธานสภาฯ	ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงกับสมาชิกสภาทุกท่านว่าเราจะพิจารณาร่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้ง ๓ วาระรวดในการประชุมคราวนี้หรือจะพิจารณาเป็นแบบอื่นหรือจะรับ หลักการไว้วันนี้แล้วพิจารณาвање ๒-๓ ในคราวต่อไป
นายกองรำ พรหมวาศรี สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอให้พิจารณาทั้ง ๓ วาระรวดในวันนี้ ตั้งแต่วาระที่ ๑ ถึงวาระที่ ๓ ชั้นลงมติครับ
นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ที่ประชุม	ผู้รับรอง ๑.นายตุ้ย กุลไพโรบุตร ๒.นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-
นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค ประธานสภาฯ	หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะ ครับ ท่านใดเห็นด้วยกับท่านกองรำ พรหมวาศรี ที่เสนอให้พิจารณาร่างเทศ บัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้ง ๓ วาระรวดในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	เห็นด้วย ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค ประธานสภาฯ	สรุปที่ประชุมมีมติให้พิจารณาเป็น ๓ วาระรวดในคราวเดียวกัน ด้วยมติเห็น ด้วย ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ต่อไปขอให้สมาชิกได้พิจารณาร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระ ๑ ชั้นรับหลักการเชิญครับ

นายปราสาท สุจิมงคล สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากรู้ให้ท่านปลัดชี้แจงคร่าวๆในแต่ละหัวข้อเพื่อที่จะได้พิจารณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค้ำ ประธานสภาฯ	เชิญท่านศีกัลยา กุลไพบุตรครับ
นางสาวศีกัลยา กุลไพบุตร สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อยากรู้สอบถามว่าในเรื่องเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารนี้ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ ขอขอบคุณคะ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค้ำ ประธานสภาฯ	เชิญท่านกองรำ พรหมวาศรีครับ
นายกองรำ พรหมวาศรี สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากทราบว่าแบบแปลนในการก่อสร้างบ้านเรือนของชาวบ้านนั้น การขอแบบแปลนมีขนาดเท่าไร ขออย่างไร และค่าแบบแปลนมีราคาเท่าไร ขนาดเล็กนั้นมีค่าแบบแปลนหรือไม่ จึงอยากขอรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค้ำ ประธานสภาฯ	เชิญท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณครับ
นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ รองประธานสภาฯ	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเทศบัญญัติ จึงอยากสอบถามไปยังผู้ที่รับผิดชอบว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรบ้าง มีผลกระทบกับชาวบ้านมากน้อยเพียงใด หากมีการบังคับใช้แล้วจะมีผลกระทบย้อนหลังกับชาวบ้านของเราหรือไม่ อยากรู้สอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค้ำ ประธานสภาฯ	เชิญท่านสำราญ ต้นพนมครับ
นายสำราญ ต้นพนม สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สมมติว่าชาวบ้านก่อสร้างแล้วถ้าสุดเขตของตนเองแล้วไม่มีที่จะทำบ่อบำบัดแล้วจะอนุโลมหรือไม่ และหากมีเทศบัญญัติแล้วจะบังคับใช้ทุกครัวเรือนเลยหรือไม่ ขอสอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงให้กับสมาชิกทราบในข้อซักถามครับ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ
หลักการและเหตุผลก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วนะครับ ซึ่ง
หลักการและเหตุผลเป็นเหมือนกันทั่วประเทศ เพียงแต่จะมีรายละเอียดปีก
ย่อยที่เราจะต้องนำมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับท้องถิ่นของเรา โดยที่เป็นการ
สมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ ว่าด้วยการติดตั้งระบบ
บำบัดน้ำเสียในอาคาร เทศบาลตำบลนาดอกคำ จังหวัดราชบุรี
ตั้งต่อไปนี้ ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอก
คำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลนาดอกคำเมื่อได้
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำแล้ว ๗ วัน
คือ ขั้นตอนหลังจากผ่านมติสภาแล้วรายงานจังหวัดและจะมีกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆของทางจังหวัดมาตีตราประกาศอย่างเปิดเผย

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของ
เทศบาลตำบลนาดอกคำที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทนก่อนหน้านี้มีการทำบำบัดน้ำเสียของตลาด ถ้า
หากเรามีเทศบัญญัติตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันขัดกันก็ให้ใช้เทศบัญญัตินี้หรืออาจจะ
ใช้ทั้ง ๒ ตัวด้วยกันเลยก็ได้

ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า
ร้านอาหาร สำนักงาน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือ
ใช้สอยได้ ฉะนั้นทุกหลังคาเรือนที่อยู่ในพื้นที่ของเรา “ชุมชน” ให้
หมายความรวมถึงหมู่บ้าน “น้ำเสีย” หมายความว่า ของเหลวที่ผ่านการใช้
แล้วทุกชนิดทั้งที่มีกากและไม่มีกาก “ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า
กระบวนการทำหรือปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้
น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคารระบบน้ำเสียคือทำให้น้ำเสียมีคุณภาพที่ดีขึ้น “น้ำ
ทิ้ง” หมายความว่า น้ำจากอาคารที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วสำหรับการ
ที่จะระบายลงแหล่งรองรับน้ำทิ้งได้ ก่อนที่จะระบายน้ำได้ต้องผ่านระบบน้ำ
เสียก่อน “แหล่งรองรับน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อระบายน้ำ ลำราง คู คลอง
แม่น้ำ แหล่งน้ำ สาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ “การระบายน้ำ” หมายความว่า การ
ผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ “ไขมัน” หมายความว่า น้ำมัน ไข จากพืช
หรือสัตว์ ปิโตรเลียมหรือสิ่งอื่นใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ “กาก
ไขมัน” หมายความว่า ไขมันที่แยกออกจากน้ำและถูกนำออกมาจากบ่อดัก
ไขมัน “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า บ่อหรือสิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและ
ไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว “บ่อบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า บ่อ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

หรือถังหรือสิ่งที่ใช้สำหรับทำหรือปรับปรุงน้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง “บ่อดักขยะ” หมายความว่า บ่อหรือสิ่งที่ใช้แยกเศษอาหาร “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสำคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ ส่วนในเขตพื้นที่ของเรานั้นทางกองช่างเทศบาลจะออกแบบแปลนมาให้เพื่อที่จะให้เข้ากับสภาพพื้นที่ของเราได้ “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ และพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลส่วนนี้โดยเฉพาะ

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งได้และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้งสำหรับอาคารส่วนมากภายในครัวเรือนต่างๆจะมีการระบายน้ำทิ้งอยู่แล้วขึ้นอยู่กับที่ว่าครัวเรือนนั้นจะระบายทิ้งแบบไหน

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะก่อสร้างอาคารในแบบแปลนก่อสร้างจะต้องกำหนดให้มีรายละเอียดการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ณ ปัจจุบันจะต้องนำเสนออยู่แล้วว่าการจะมีการสร้างบ้านนั้นจะต้องมีแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียให้กองช่างพิจารณาด้วยแต่ถ้าไม่มีแบบแปลนจะให้ทางกองช่างออกไปสำรวจและพิจารณาให้ก็ได้

ข้อ ๗ การติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียตามข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก (๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ข้อ ๙ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือกระทำการอย่างใดๆให้บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติและตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลนาดอกคำกำหนด เราจะมีการกำหนดมาตรฐานของบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ลงในเทศบัญญัติการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียไว้เพื่อบังคับใช้สำหรับบ้านเรือนและอาคารในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

ข้อ ๑๑ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อาจจัดให้มีระบบการบำบัดน้ำเสียรวมในชุมชนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๑๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)

ข้อ ๑๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสีย คือ หากมีการก่อสร้างแล้วแต่ไม่มีการทำบ่อบำบัดน้ำเสีย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้มีการไปตรวจสอบและตักเตือนไปแล้ว และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งแต่ยังไม่มีการดำเนินการก็จะถูกปรับตามจำนวนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะต้องปฏิบัติตาม ข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้อห้าม ข้อจำกัด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถ้าเทศบัญญัตินี้ผ่านแล้วเราจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบในเทศบัญญัตินี้เพื่อให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามกันได้

ข้อ ๑๕ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ รักษาการตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำนี้ นี้คือร่างเทศบัญญัติทั้ง ๑๕ ข้อคร่าวๆ ผมขอให้นำเรียนให้ทราบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมครับ
เชิญท่านกองรำ พรมาศรีครับ

นายกองรำ พรมาศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากที่ได้ฟังคำชี้แจงแล้วนั้น แบบแปลนของระบบบำบัดน้ำเสียที่ทางท่านปลัดได้ชี้แจงว่าทางกองช่างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบแปลนและข้อกำหนดให้ตามเทศบัญญัตินี้ จึงอยากทราบว่าแบบแปลนจะทำในลักษณะใด และเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด จะทำแบบถาวรหรือแบบพอใช้ได้ ถ้าหากทำแบบถาวรแล้วใช้งบประมาณที่มากชาวบ้านจะเดือดร้อน ดังนั้นก่อนที่จะรับหลักการผมจึงอยากทราบว่าข้อกำหนดของกองช่าง ไม่ว่าจะ เป็นบ้าน อาคาร ร้านค้า จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดในการติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียในแต่ละครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสำราญ ต้นพนมศรี

นายปราสาท สุจิตมกล
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
ส่วนของผมนี้ไม่อยากทราบว่า จะเริ่มมีการใช้เทศบัญญัตินี้ตอนไหน จะเริ่ม
จากบ้านที่จะก่อสร้างใหม่หรือจะใช้กับชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนเลย ถ้า
หากเราจะให้บ้านที่สร้างมานานแล้วมาทำบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน กลัว
ว่าจะสร้างปัญหาให้กับครัวเรือนเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมเจอมา
ส่วนมากที่บ้านหลังไหนทำอาหารประเภทผัด ทอด ไม่ก็เดือนบ่อกักตันแล้ว
บ่อบำบัดน้ำเสียจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไร ที่มีปัญหาบ่อยมักจะเป็นบ่อดัก
ไขมัน ผมจึงเกิดความเป็นห่วงว่าหากเรามีการบังคับใช้ระเบียบให้ผู้ที่ปลูก
บ้านมาหลายปีแล้วสมควรทำหรือไม่ หากเป็นอาคารหรือร้านค้าผมเห็นด้วย
ที่จะให้ทำบ่อบำบัดน้ำเสียหรือบ่อดักไขมัน ผมขอสอบถามเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านผอ.กองช่างได้ชี้แจงครับ

นายอนุราช ต่างใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอ
อนุญาตชี้แจงเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในส่วนตามร่างเทศบัญญัติ
นี้จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจะเป็นการก่อสร้างอาคาร จะมี
เอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตร สำเนาเอกสารที่ดิน และแบบแปลน ผู้ขออนุญาต
ก่อสร้างจะต้องเตรียมมา ในแบบแปลนนี้จะต้องระบุในแบบแปลนว่าบ่อดัก
ไขมันจะอยู่ส่วนใดของบ้าน ขนาดบ่อจะต้องใช้ขนาดเท่าใด ในเอกสารที่ให้
ไปได้ระบุไว้ด้วย จะมีบ่อมาตรฐานสำหรับบ้านพักอาศัยสำหรับ ๕ คน จะต้อง
ใช้บ่อขนาดเท่าใด สำหรับ ๕-๑๐ คน จะต้องใช้บ่อขนาดเท่าใด ส่วนรูปแบบ
การก่อสร้างผมมองว่าเหมาะสมกับพื้นที่ของเราแล้ว จะเป็นบ่อซีเมนต์ท่อ
๘๐ จะเป็นท่อเมตร ๑ ท่อน ในการก่อสร้างคืออย่าให้น้ำผ่านได้ น้ำจาก
ครัวเรือนจะตกเข้ามาในส่วนนี้ ไขมันจะตกลงในส่วนด้านล่าง น้ำใสจะ
ระบายออกสู่แหล่งน้ำ หรือเราสามารถทำเป็นถังซึมก็ได้ ถังซึมก็คือชุดแบบ
น้ำส่างบ้านเรา ถ้าไม่มีบ่อดักไขมันน้ำจะไม่สามารถซึมได้เพราะไขมันจะ
เกาะรอบๆตามบ่อ เราจึงจำเป็นต้องมีบ่อดักไขมันด้วย และเรายังสามารถ
ดักไขมันนี้ไปเป็นปุ๋ยได้ สำหรับค่าใช้จ่ายจะไม่มีเพิ่มมานอกจากจะเป็นการ
ขออนุญาตก่อสร้าง กรณีขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัยขนาดไม่เกิน
๑๕๐ ตารางเมตร ค่าอนุญาตจะอยู่ที่ ๒๐ บาท ค่าตรวจแบบแปลนตาราง
เมตรละ ๕๐ สตางค์ ส่วนกรณีที่บ้านพักอาศัยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ค่าขอ
อนุญาตจะอยู่ที่ ๒๐๐ บาท ค่าตรวจแบบแปลนตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์
ส่วนค่าติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเสียจะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากถามว่า

ในการก่อสร้างบ่อดักไขมันที่มีพื้นที่ไม่เพียงพอแล้วสามารถอนุโลมได้ไหม ผมมองว่าการขุดหลุมท่อสวมอาจจะขุดและเทพื้นรองไว้แต่เหลือฝาทิ้งไว้พอ ปีสองปีสามารถดักไขมันตรงนี้ไปเป็นปุ๋ยได้ ส่วนรายละเอียดของบ่อขอให้ท่านสมาชิกเปิดไปหน้า ๔-๕ คุณะครับ มีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมไหมครับ ขอขอบคุณครับ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านผอ.กองช่าง ในส่วนที่ท่านได้มีการสอบถามว่า จะเริ่มจากส่วนไหน เรามาดูข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งได้ และยังไม่มีความหมายใด กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้งสำหรับอาคาร จะบังคับใช้แก่อาคารบ้านเรือนที่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่เราจะทำในเขตชุมชนบ้านเรานั้น การที่เราจะระบายน้ำทิ้งแก่แหล่งน้ำธรรมชาติเราจึงต้องมีการบังคับใช้เพราะฉะนั้นในส่วนที่จะมีคนมาขอก่อสร้างนั้นจะต้องมีแบบแปลนบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคารที่มีน้ำเสียหรือน้ำทิ้งระบายลงสู่ห้วยหนอง คลอง บึง จะต้องมีแบบแปลนนี้ประกอบด้วย ฉะนั้นส่วนสาระสำคัญ จะอยู่ที่ข้อ ๕ ในส่วนขนาดของบ่อทางผอ.กองช่างก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว ถ้าหากบ้านเรือนหลังใดที่ไม่ได้ระบายน้ำเสียลงไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตชุมชนก็ไม่บังคับใช้ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

เชิญท่านศีกัลยา กุลไพบุตรครับ

นางสาวศีกัลยา กุลไพบุตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีข้อสงสัยในข้อที่ ๑๓ การเสียค่าปรับ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๘ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับ อีกไม่เกินวันละ ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและบ่อบำบัดน้ำเสียนั้น เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดิฉันเห็นว่ามันมากเกินไปสำหรับชุมชนของเรา เพราะชุมชนของเราก็ไม่ได้แออัดจนเกินไป จะทำให้ชาวบ้านของเราเดือดร้อนเกินไปหรือไม่ในการเสียค่าปรับวันละ ๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน) สมาชิกขอแปรญัตติให้เหลือวันละ ๑๐๐ บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จะได้หรือไม่ ดิฉันขอสอบถามเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณค่ะ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ใน
ตอนแรกหากเราได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วเจอและสั่งให้แก้ไขให้ทำให้
แล้วเสร็จ ถ้าเราเข้าไปดูใหม่อีกทีก็ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเราถึงจะมีการ
กำหนด จะต้องมีการพูดคุยกล่าวตักเตือนกันก่อนว่าจะบังคับใช้ตามข้อที่
กำหนด ต่อจากนี้ไปหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะต้องมีการเสียค่าปรับ และใน
ส่วนพื้นที่ใดที่มีการปล่อยน้ำเสียทิ้งลงแหล่งน้ำธรรมชาติและมีการปรับ
๒๐๐ บาท(สองร้อยบาทถ้วน)ผมมองว่ามันคุ้มค่าสำหรับกรณีนี้อยู่ เราจะ
บังคับใช้กับผู้ที่มีกิจการในพื้นที่ชุมชนแออัด คงจะไม่นำมาบังคับใช้กับตาสี
ตาสาทั่วไปนะครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมครับ
เชิญท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณครับ

นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
อยากแสดงความคิดเห็นในเทศบัญญัตินี้เพราะเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ของเรา ในส่วนที่ขาดหายไปคือการถม
ที่ดินยังไม่มีในเทศบัญญัตินี้จึงอยากให้มีในเทศบัญญัติ จะได้มีการ
ดำเนินการง่ายขึ้น จะถูกระเบียบหรือไม่หากเราจะนำส่วนนี้เข้าเทศบัญญัติ
จากที่ผมดูรายละเอียดนี้แล้วผมคิดว่าดีเพราะจะทำให้ชุมชนของเราสะอาด
ขึ้น แหล่งน้ำของเราก็จะสะอาดขึ้น อากาศจะดีขึ้น ผมจึงขอเสนอให้มีการ
ถมที่ดินเข้าเทศบัญญัติตัวนี้ด้วย จะดีหรือไม่ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านผอ.กองช่างได้ชี้แจงครับ

นายอนุราช ต่างใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอ
ชี้แจงในเรื่องการถมที่ดิน การถมที่ดินนั้นมีพรบ.ของพ.ศ.๒๕๔๓ อยู่นะครับ
มีข้อกำหนดในการขุดดินจะต้องขุดเท่าไร ถมดินจะต้องถมสูงเท่าไร ที่
จะต้องขออนุญาตในการถมที่ดินนะครับ ขอขอบคุณครับ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของผอ.กองช่าง ในเทศบาลตำบลนาคำของ
เรานั้นได้มีเทศบัญญัติในการถมที่ดินอยู่ หากเจ้าของที่ดินถมที่สูงเกินไปต้อง
มาขออนุญาตจากเทศบาลก่อน หากมีการถมไปแล้วพื้นที่ข้างเคียงไม่
เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรสามารถคุยกันได้ แต่หากพื้นที่ข้างเคียงได้รับความ
เดือดร้อนต้องจำเป็นต้องมาขออนุญาตจากเทศบาลก่อนว่าจะอนุญาตให้ถม

- หรือไม่ หากมีพื้นที่ละแวกข้างเคียงเดือดร้อนก็ขอให้เข้ามาแจ้งกับทางเทศบาลเรา ทางเทศบาลจะเข้าไปตรวจสอบให้ทันทีครับ ขอขอบคุณครับ
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมครับ
เชิญท่านกองรำ พรมาวาสศรีครับ
- นายกองรำ พรมาวาสศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนออยากจะให้เปลี่ยนจากบ่อซีเมนต์เป็นบ่อซีม เพราะว่าชาวบ้านส่วนมากมักจะมีปัญหาเรื่องการไหลของน้ำ เนื่องจากการถมดินในการปลูกบ้านของแต่ละบ้านแตกต่างกัน บางทีก็จะไปกั้นทางไหลมักจะเกิดปัญหานั้นผมจึงอยากจะเปลี่ยนจากบ่อซีเมนต์เป็นบ่อซีม แต่ร้านค้าหรือร้านซ่อมก็อยากให้เปลี่ยนบ่อซีเมนต์เหมือนเดิม ส่วนอาคารบ้านเรือนอยากจะให้เป็นบ่อซีมครับ ขอขอบคุณครับ
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านปราสาท สุจิมงคลครับ
- นายปราสาท สุจิมงคล
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของผม ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้เปลี่ยนเป็นบ่อซีม ถ้าเรามีเทศบาลบัญญัตินี้มาผมก็อยากให้ทำบ่อซีเมนต์เลยเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แต่เรานำมาเจาะรูรอบๆบ่อซีเมนต์เอาก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำซึมไปได้ครับ ขอขอบคุณครับ
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหม จะได้ให้ท่านปลัดตอบข้อซักถามในครั้งเดียวเชิญท่านปลัดครับ
- ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ในรายละเอียดในส่วนนี้ เราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเพื่อจะได้มากำหนดรายละเอียด ข้อบังคับเพิ่มเติมในข้อที่ ๑๐ อีกครั้งครับ จึงขอนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไม่มีการอภิปรายและการตั้งข้อสังเกตถือว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ ผมก็ตั้งใจที่ทางสมาชิกได้ทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ก็ถือว่าพอสมควรแล้ว หากไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมก็จะขอมติเลยนะครับ หากที่ประชุมเห็นควรรับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ

เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้น
ครับ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย	๙	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติให้รับหลักการในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอกคำ
เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทางคณะ
ผู้บริหารได้เสนอ โดยมีมติเห็นด้วย ๙ เสียง รับหลักการในวาระแรกเวลา
๑๐.๕๕ นาที เมื่อสมาชิกทุกท่านเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการจัดทำ
ร่างเทศบัญญัติวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ขึ้นแปรญัตติและขึ้นลงมติ สำหรับ
ขั้นตอนดังกล่าวผมจะให้ทางท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ทาง
สมาชิกสภาได้รับทราบ เชิญท่านปลัดครับ

ส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เมื่อ
ทางสมาชิกสภาได้รับหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขึ้นต่อไปคือวาระที่ ๒
การแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินนั้นสภาฯอาจมีมติให้พิจารณา ๓ วาระรวดในคราว
ประชุมเดียวกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติของสภาฯแห่งนี้ตามระเบียบการว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ “ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา ๓
วาระรวดเดียวกันก็ได้ ในการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ” ฉะนั้น ขอให้ทางสมาชิกสภาฯได้ปรึกษากันว่าจะ
ใช้รูปแบบใด

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายและขั้นตอนในการพิจารณาวาระที่
๒ ขึ้นตอนแปรญัตติแล้วนั้น ผมจะขอปรึกษาที่ประชุม หากสมาชิกท่านใด
เห็นควรให้มีการพิจารณาขั้นที่ ๒ แบบใด

นายกองร่ำ พรหมวาศรี สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯแห่งนี้พิจารณาแบบ ๓ วาระรวด โดยให้สมาชิก สภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯ โดยให้ท่านประธานเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้
นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ
ที่ประชุม	ผู้รับรอง ๑.นางนิตยา สุจิมงคล ๒.นายปราสาท สุจิมงคล
นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-
นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ผมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะ ครับ ท่านใดเห็นด้วยกับท่านกองร่ำ พรหมวาศรี ที่เสนอให้พิจารณาร่างเทศ บัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ วาระ ๒ ชั้นแปรญัตติโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการแปร ญัตติเต็มสภาฯคือให้สมาชิกสภาฯทั้งหมดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งหมดให้ประธานสภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ ขอให้ยกมือขึ้น ครับ
มติที่ประชุม	เห็นด้วย ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	สรุปที่ประชุมมีมติให้พิจารณาวาระ ๒ ชั้นแปรญัตติโดยใช้รูปแบบ คณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาฯคือให้สมาชิกสภาฯทั้งหมดเป็น คณะกรรมการแปรญัตติทั้งหมดให้ประธานสภาฯเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในครั้งนี้ ด้วยมติเห็นด้วย ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ต่อไปขอให้ สมาชิกได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในชั้นแปรญัตติวาระ ๒ เชิญครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งคดี ประธานสภาฯ	<p>เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติพอสมควรแล้ว สรุปที่ประชุมสภาฯ ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่นแปรญัตติ ทุกท่านเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติที่ทางผู้บริหารได้เสนอมา ต่อไปผมจะขอเข้าสู่วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ วาระนี้ไม่มีการอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯสมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ทางผู้บริหารได้เสนอมาขอให้ยกมือขึ้นครับ</p>									
มติที่ประชุม	<table border="0"> <tr> <td>เห็นด้วย</td> <td>๙</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่เห็นด้วย</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>๑</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	เห็นด้วย	๙	เสียง	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	งดออกเสียง	๑	เสียง
เห็นด้วย	๙	เสียง								
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง								
งดออกเสียง	๑	เสียง								
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งคดี ประธานสภาฯ	<p>สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ มีมติรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เลยนะครับ</p>									
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๒ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่าสามัคคีธรรม ม.๙ บ้านโคกหินใต้ เป็น โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมสายพาดดับ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน (โซนห้วยตาด) งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)</p>									
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งคดี ประธานสภาฯ	<p>เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงญัตตินี้ครับ</p>									
นายอนุราช ต่างใจ ผู้อำนวยการกองช่าง	<p>เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ทางทางการไฟฟ้าได้จัดตั้งงบประมาณไว้ในแผนของการไฟฟ้าแล้ว ผมจึงได้รับนโยบายจากทางผู้บริหารว่าจะตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อที่จะดำเนินการตามโครงการที่ได้แก้ไขไป ซึ่งสมาชิกสภาฯในพื้นที่ได้เข้าร่วมชี้จุดด้วยในเขตพื้นที่ทั้ง ๔ หมู่บ้าน และได้ทำแผนผังออกมาตามเอกสารที่แนบให้เลยครับ ขอขอบคุณครับ</p>									

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

เชิญท่านกองรำ พรหมวาศรีครับ

นายกองรำ พรหมวาศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงต่อสภาฯ ดังนี้ ที่ทางคณะผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของโครงการนั้น ผมจึงอยากชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ทางสมาชิกสภาฯ เขต ๒ (โซนห้วยตาด) เห็นพร้อมกันว่าวัดป่าสามัคคีธรรมยังไม่มีไฟฟ้าที่เพียงพอแต่เดิมเป็นไฟฟ้าที่เดินสายไฟมักจะป่วนอันตราย จึงได้ปรึกษาหารือกันโดยเป็นการหาไฟฟ้าเข้าวัดเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจกรรมต่างๆ วันนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกสำรวจแล้วเขาบอกว่า ทำไมไม่ทำโครงการของงบประมาณจากเทศบาลให้กับไฟฟ้าโดยตรง ดังนั้นจึงตัดสินใจขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในครั้งนี้นี้ ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหม หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่าสามัคคีธรรม ม.๙ บ้านโคกหินใต้ เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมสายพาดดับ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน (โซนห้วยตาด) งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นด้วย	๙	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายวัดป่าสามัคคีธรรม ม.๙ บ้านโคกหินใต้ เป็นโครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมสายพาดดับ ทั้ง ๔ หมู่บ้าน (โซนห้วยตาด) งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เลยนะครับ

๔.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท/เครื่อง เป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น

๑. เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คอริ่ง) แบบเครื่องยนต์ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)
๒. เครื่องสกัดคอนกรีต ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ
- เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงญัตตินี้ครับ
- นายอนุราช ต่างใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอ
อนุญาตย้อนกลับไปในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่เคยได้นำเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมสภาไปแล้ว และผ่านมติจากสภาแล้ว แต่รอบนั้นได้ใช้คำว่าขอ
อนุญาตเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการงบประมาณเนื่องจากการโอน
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุนให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หรือปริมาณงาน หรือโอนไปตั้งจ่ายในรายการใหม่จะต้องเป็นอำนาจของ
สภาฯจึงจำเป็นต้องนำเข้าสภาอีกครั้งขอขอบคุณครับ
- นางปาริชาติ ไวโรจนะพุทธะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
- ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านผอ.กองช่างค่ะ เดิมเป็นการอนุมัติขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ แล้วเจ้าหน้าที่งบประมาณไม่สามารถลงใน
ระบบได้เพราะชื่อไม่ตรงกันในระบบเลยจำเป็นต้องนำเข้าที่สภาอีกครั้งเพื่อ
จะเปลี่ยนชื่อเป็นขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปลงในระบบได้
ถูกต้องและสามารถทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไปได้ค่ะ จึงขอนำเรียนเพื่อให้ทราบ
สำหรับการนำเอาเข้าที่ประชุมอีกรอบค่ะ
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติมไหมครับ
เชิญท่านกองรำ พรมาศศรีครับ
- นายกองรำ พรมาศศรี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
การประชุมเมื่อสมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น เมื่อได้ประชุมไปแล้ว แต่ก็
ไม่เป็นไร แต่ต่อไปผมก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่รับผิดชอบด้วย
การที่จะดำเนินการสิ่งใดนั้นหากผ่านสภาไปแล้วขอให้จบเลย ไม่ใช่ว่าจะ
นำเข้าออกแบบนี้ กลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีก เพราะอาจจะทำให้เกิดการมอง
ว่าสภาไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นจึงขอให้ดำเนินการให้เสร็จ
เพียงครั้งเดียวพอ ขอฝากด้วยครับ
- นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ
- เชิญท่านสำราญ ต้นพนมครับ

นายสำราญ ตันพนม สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิก เพราะว่าปีละ ๒-๓ ครั้ง ที่ได้ยื่นคืนจะทำให้ทางสมาชิกเสียความรู้สึกได้ เพราะได้มีมติไปแล้วแต่ก็ได้มาขอมติใหม่แบบนี้ ต่อจากนี้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำให้ถูกต้องในครั้งเดียวด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ
นางสาวริษา ปลัดกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านคะ ในส่วนนี้ดิฉันในฐานะผู้กำกับดูแลได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้ว คราวต่อไปจะกำชับเจ้าหน้าที่และช่วยตรวจสอบอีกครั้งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก จะได้มีการดำเนินงานต่อไปได้โดยไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง ขอขอบคุณคะ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	เชิญท่านปราสาท สุฉิมงคลครับ
นายปราสาท สุฉิมงคล สมาชิกสภาฯ เขต ๒	เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาทำงานอยู่นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไร ต่อไปขอให้พยายามไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังได้นะครับ ขอบคุณครับ
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯและผอ.กองช่างก็ได้รับปากกับสภาแล้วว่าจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรที่จะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ <u>เดิม</u> แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท/เครื่อง <u>เป็น</u> แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น ๑. เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คอริ่ง) แบบเครื่องยนต์ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ๒. เครื่องสกัดคอนกรีต ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	เห็นด้วย ๙ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	<p>สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ กล้องวัดมุม ราคา ๘๕,๐๐๐ บาท/เครื่อง เป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เครื่องเจาะพื้นคอนกรีต (คอริ่ง) แบบเครื่องยนต์ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ๒. เครื่องสกัดคอนกรีต ราคา ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) <p>รวม ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)</p> <p>ในระเบียบวาระนี้การพิจารณาก็ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ</p>
ระเบียบวาระที่ ๕	<p>เรื่องที่เสนอใหม่ -ไม่มี-</p>
ระเบียบวาระที่ ๖ นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายสงค์ ประธานสภาฯ	<p>เรื่องอื่นๆ</p> <p>ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือเสนอปัญหาไหมครับ เชิญท่านกองรำ พรมาวาสศรีครับ</p>
นายกองรำ พรมาวาสศรี สมาชิกสภาฯ เขต ๒	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะฝากและเรื่องที่จะถาม เรื่องแรกอยากฝากเรื่องสระน้ำห้วยป่าไร่ ท่อระบายน้ำขาด ซึ่งทางชาวบ้านในแถบนั้นที่ใช้ประโยชน์ได้แจ้งเข้ามา เพราะระหว่างท่อนั้นมีความสูงมากกว่าน้ำที่จะระบายออกมาจึงทำให้ดินและท่อโดนน้ำซัดจนท่อตรงนั้นขาดไปกับน้ำ จึงอยากให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบหน่อย ซึ่งท่อนั้นยังไม่ไปไหนไกลและยังมีสภาพที่ดีเหมือนเดิม เพียงแต่อยากให้เข้าไปวางท่อให้ใหม่ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพราะจะหมดปีงบประมาณแล้ว ได้มีการดำเนินการของแต่ละโครงการถึงไหนแล้ว และโครงการที่ยังค้างอยู่นั้นมีกี่โครงการ จะทำได้อีกกี่โครงการและที่ทำไปแล้วประมาณกี่โครงการ จึงขอฝากเรียนถามไว้เพียงเท่านี้ครับ</p>

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปราสาท สุจิมนครศรี

นายปราสาท สุจิมนคร
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
ส่วนของผม นั้น เรื่องถนนแยกไปวัดถ้าผาดำไปจนถึงหนองน้ำผาขาว วัดถ้า
ผาขาม ถ้าประกายเพชร ในตรงที่ข้างๆวัดถ้าผาดำน้ำได้กัดเซาะถนนในส่วน
ที่เราวางท่อไว้ จึงทำให้ท่อหล่นลงไปประมาณ ๒-๓ ท่อ ทำให้ถนนคับแคบ
ขึ้น ชาวบ้านที่สัญจรในเส้นทางนั้นเดือดร้อนจึงอยากจะให้ทางกองช่างเข้า
ไปดูว่าเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง สาเหตุเดียวกันกับสระน้ำตาปะซีเลย
อีกเรื่องคืออยากสอบถามในโครงการของงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน ใน
โซนห้วยตาดที่ได้มีการเสนอโครงการไปแค่หมู่ ๔ และหมู่ ๘ ที่เป็นรางน้ำได้
มีการดำเนินการถึงส่วนไหนแล้ว ชาวบ้านได้สอบถามกันเยอะมาก และหมู่
๑๐ ได้มีการเข้ามาสอบถามว่างบประมาณหมู่ ๑๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ที่จะนำไปเปลี่ยนท่อน้ำนั้นดำเนินการถึงไหนแล้ว ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน น้ำไหลไม่สะดวกเนื่องจากท่อน้ำอุดตัน เพราะได้ใช้มาหลายปี
แล้ว ทางผู้นำหมู่บ้านจึงอยากได้งบประมาณในส่วนนี้เข้ามาเปลี่ยนท่อ
ทั้งหมด ผมมีเรื่องที่จะสอบถามเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านทองอาน ลีวกกลางศรี

นายทองอาน ลีวกกลาง
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม
อยากสอบถามเรื่องขอยอนามัยที่ผมได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่ก็ยังไม่ม
อะไรเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้มีการมาร้องเรียน มีประมาณ ๓
จุดที่มีน้ำท่วมขังประมาณครึ่งแข้ง จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และเรื่อง
ที่ สองเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างได้มีการดำเนินงานถึงไหนแล้วทั้งเขต ๑ และเขต ๒
ไฟฟ้าส่องสว่างหมู่บ้านละ ๕ จุด ผ่านมาปีกว่าแล้วยังไม่เห็นดำเนินงานสัก
ทีเลย จึงขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่าช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ผมด้วย
ชาวบ้านได้ร้องเรียนมา ผมก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครแล้วนอกจากคณะผู้บริหาร
ครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านชุมพร อภัยศรี

นายชุมพร อภัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อ
วานนี้ที่ผมได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการนั้น ผมได้ยื่นท่าน
นายอำเภอพูดว่าได้มีการซื้อข้อมะตอยในแต่ละเทศบาล ในการประชุมที่
ผ่านมานั้นผมได้มีการแจ้งเรื่องถนนสามแยกบ้านตาดาวไปตลาดผมจึงอยาก

ถามว่ายางมะตอยนั้นมีมาในส่วนนี้หรือไม่ ชาวบ้านเดือดร้อนในการสัญจรมากและยังมีการมาสอบถามกับผมด้วย ผมจึงขออนุญาตสอบถามกับทางคณะผู้บริหารเพื่อที่จะได้นำคำตอบไปให้กับชาวบ้านได้ และเรื่องที่สองเรื่องเงินอุดหนุนค่าน้ำมัน ในเส้นทางแต่ละเส้นทางผมได้คำนวณดูแล้วว่า จะตกเส้นทางประมาณการ ๑ กิโลเมตร จะใช้งบประมาณอย่างต่ำที่ประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท อย่างเช่นหมู่ ๑๖ จะตกประมาณกิโลละ ๖๔,๐๐๐ บาท อยู่ที่ ๓,๐๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ กว่าบาท จึงอยากถามทางกองช่างว่าต้องวางหินรกรังหรือไม่ เพราะทางเขต ๒ บางเส้นทางก็ใส่หินรกรัง บางเส้นทางก็ใส่บ้างเล็กน้อย ผมขอสอบถามเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสำราญ ต้นพนมครับ

นายสำราญ ต้นพนม
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากเรียนถามว่ารถที่ทำถนนอยู่ในเขต ๑ หากเสร็จเส้นทางนี้แล้ว ผมขอเข้าไปทำถนนเขต ๒ ได้หรือไม่ ผมสอบถามกับท่านสมาชิกเขต ๑ ด้วย และผมอยากสอบถามเหมือนกับสมาชิกทุกท่านว่ายางมะตอยที่ทำนั้นได้ทำแค่นิดเดียว มีปริมาณไม่เพียงพอหรือเกิดปัญหาสิ่งใด เพราะโซนห้วยปลาตุกมีหลุมมีบ่อเยอะเลยอยากให้ทางกองช่างเข้าไปซ่อมแซมถนนให้พอสัญจรได้สะดวกขึ้นหน่อยครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณครับ

นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากเรียนถามเกี่ยวกับการกู้เงิน กสท.เพื่อซื้อรถขยะ ตอนนี้ได้มีการดำเนินการถึงส่วนไหนแล้ว เพราะว่าช่วงนี้เก็บขยะไม่ค่อยทันเลย และเรื่องเงินอุดหนุนค่าน้ำมัน ในการใส่ท่อเพิ่มเข้าไปนั้นเป็นส่วนเดียวกันกับโครงการเงินอุดหนุนค่าน้ำมันด้วยหรือไม่ เพราะเห็นว่าทำไมต้องให้สมาชิกไปวางท่อเอง เลยอยากจะทำว่าทางกองช่างได้เข้าไปสำรวจแล้วหรือไม่ว่าตรงไหนสมควรใส่ท่อ ตรงไหนสมควรเพิ่มท่อ ในส่วนที่สมาชิกได้เข้าไปดูไปสั่งการเองนั้นผมกลัวว่าจะเข้าไปก้ำก๋ายในหน้าที่เกิดไปหรือไม่ เหมาะสมที่จะให้สมาชิกเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนิตยา สุจิมงคลครับ

นางนิตยา สุจิมงคล
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่อง ดิฉันอยากสอบถามเรื่องงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ ในหมวดการก่อสร้าง สาธารณูปโภค งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งหมดประมาณ ๑๐ โครงการ โครงการขยายไฟฟ้าและการซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าตอนนี้มีงบประมาณเข้ามาแล้วหรือยัง มีผู้รับเหมาแล้วหรือไม่ เพราะอีกไม่นานก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ในแต่ละโครงการทางชาวบ้านได้สอบถามเข้ามาบ่อย เรื่องที่สองเรื่องรถขยะอยากจะทราบว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว และเรื่องหมูที่ ๓ ในช่วงนี้ฝนตกมีถนนการเกษตรหนึ่งเส้นที่ตรงข้ามลำน้ำสวย เวลานั้นน้ำมาแรงน้ำได้ไปซัดกับต้นไม้ได้มีผลกระทบกับเส้นทางตรงนั้นด้วยจึงทำให้เส้นทางเสียหาย จึงอยากให้กองช่างเข้าไปสำรวจเพื่อจะดำเนินการแก้ไข ขอสอบถามเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายส่งค้
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเรียนปัญหาอีกไหมครับ เชิญท่านนายกฯ ตอบข้อซักถามครับ

นายเสียง อาจแก้ว
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่จะตอบคำถามของท่านสมาชิก ผมขอชี้แจงในส่วนที่ตอนเช้าไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญ พอเสร็จภารกิจแล้วจึงได้รับเข้ามาร่วมประชุมในทันที ต้องขอประทานอภัยด้วยครับ ในคำถามแรกของท่านกองรำ พรมาวาศรีที่ได้ที่ได้สอบถามเข้ามานั้น ผมจะมอบให้ทางกองช่างเข้าไปสำรวจตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ ในส่วนที่สองนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านกองรำ พรมาวาศรี ท่านปราสาท สุจิมงคล ท่านชุมพร อภัย ท่านสุวรรณ น้อยสุวรรณ ท่านรองนิตยา สุจิมงคล และท่านทองอาน ลีวกกลางในเรื่องของไฟฟ้านั้นทางเทศบาลตำบลนาดอกคำของเราได้โอนเงินงบประมาณให้การไฟฟ้าทั้งหมดแล้ว งานไฟฟ้าซึ่งเป็นงานโครงสร้างคนที่จะดำเนินการจะเป็นการไฟฟ้า หรือไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างไฟฟ้าของแต่ละพื้นที่ต้องเป็นการไฟฟ้าที่เป็นคนดำเนินการส่วนเรามีหน้าที่แจ้งและโอนงบประมาณให้เท่านั้น ขณะนี้การไฟฟ้าได้รับโครงการนี้ไปแล้ว และทางการไฟฟ้าจะมีห้วงระยะเวลาของเขายู่จึงอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจในระบบของการไฟฟ้าที่จะต้องดำเนินการให้เรา ส่วนเรื่องงบประมาณของงบประมาณปี ๒๕๖๕ ทุกโครงการได้ทำสัญญาทั้งหมดแล้ว ต่อไปก็รอแค่ผู้รับเหมาเข้าไปดำเนินการเท่านั้น คงอีกไม่นานหลังจากที่เราได้ทำสัญญาเสร็จแล้ว ผู้รับเหมาจะแจ้งกองช่างเพื่อเข้าไปดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งคณะผู้บริหาร ขอให้ท่านสมาชิกสบายใจได้เลยทันภายในปีงบประมาณนี้แน่นอน ส่วนเรื่องของท่านทองอาน ลีวกกลางที่สอบถามเข้ามาเรื่องขอยอนามียผมได้มอบให้กองช่างเข้าไปสำรวจแล้วแต่เผชิญพื้นที่ตรงนั้นเป็นแอ่งน้ำจึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากพอสมควรและไม่สามารถที่จะใช้งบกลางมาซ่อมแซมได้ เนื่องจากงบกลางมีไม่มากพอ ถ้าจะซ่อมแซม

นายเฮียง อาจแก้ว
นายกเทศมนตรีฯ

ให้ตีจะต้องทำางระบายน้ำอาจจะต้องได้ใช้งบประมาณของปี ๒๕๖๖ เพื่อให้แก้ปัญหาที่ตรงจุดได้ หากเราทำถนนคอนกรีตใส่ยางๆนั้นก็ไปข้างพื้นที่รอบๆเหมือนเดิม ส่วนในเรื่องของเงินอุดหนุนค่าน้ำมันเนื่องจากในการทำถนนกองช่างของเราได้เข้าไปสำรวจพื้นที่เท่านั้นแต่การวางท่อถนนข้างเทศบาลของเราต้องเป็นคนกำหนดจุดวางท่อ แต่หลังจากนั้นกองช่างของเราจะไปดูได้เท่านั้นแต่โครงการจะเป็นการคุมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงไม่ได้ถือว่าเป็นการละลาบละล้วงในหน้าที่ ถ้าหากอยากไปสำรวจตรวจสอบในส่วนของท่านสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแต่หากท่านสมาชิกไม่สะดวกก็สามารถให้กองช่างเข้าไปสำรวจให้ได้ ส่วนเรื่องยางมะตอยน่าจะเพียงพอต่อการซ่อมแซมให้ได้ ส่วนถนนบริเวณคอกหมูจะมอบหมายให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบให้ เรื่องรถขยะรถกู้ชีพตอนนี้อยู่ในระยะที่ผู้รับเหมาทำสัญญาเฉพาะรถแทรกเตอร์ฟาร์มยังไม่ได้ มีแค่เจ้าแต่เป็นรถจีนผมจึงยกเลิกไป ผมการันตีได้เลยว่าผมไม่เอารถจีนถ้าหากมีการยืนยันอีกครั้งว่ายังเป็นรถจีนอยู่ผมจะไม่เอา ผมจึงมาขอยืนยันกับท่านสมาชิกว่าหากเป็นรถจีนผมจะเลิกเลิกทันที ถ้าหากถามว่าสเปครถได้ไหมคือทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขที่สภาได้ยืนยันมานั้นเลยแต่ว่ามันเป็นรถจีนเท่านั้น ถ้าหากเอามาแล้วกลัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง จะได้ซ่อมมันนั่นอยู่เรื่อยไป ผมจึงขอแนะนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค้
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านนิตยา สุจิมงคลครับ

นางนิตยา สุจิมงคล
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอแนะเรื่องการวางท่อแต่ละจุด อยากจะให้สมาชิกสภาแต่ละท่านได้สำรวจเส้นทางที่ท่านรับผิดชอบในแต่ละเขตว่าจะต้องได้ใช้ท่อกี่ท่อน จะได้สะดวกในการจัดซื้อท่อ เช่นถนนเส้นนี้ของหมู่บ้านนี้ใช้ท่อกี่เมตรกี่ท่อน เพราะจะได้รู้ว่าในการจัดซื้อทั้งหมดกี่ท่อนแบบนี้คะ ขอขอบคุณคะ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค้
ประธานสภาฯ

เชิญท่านชุมพร อภัยครับ

นายชุมพร อภัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการสำรวจแต่ละเส้นทางหากจะต้องใช้ท่อทั้งหมดผมว่างบประมาณไม่เพียงพอต่อการซื้อ ผมจึงอยากเสนอให้ทางเทศบาลซื้อตามงบประมาณที่มีแล้วนำมาแบ่งกันในแต่ละเขต หากเขต ๒ มีท่อไม่พอก็สามารถมาขอท่อของเขต ๑ ได้เอาตามความจำเป็นดีกว่าครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกฯชี้แจงครับ

นายเฮียง อาจแก้ว
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในกรณี
เรื่องท่อ ผมได้มีการแบ่งให้แต่ละเขตเท่าๆกันแล้ว ในเขตเทศบาลตำบลนา
ดอกคำของเราส่วนมากจะเป็นถนนแรกเริ่มในการใส่ท่อเราก็แค่นำไป
เพิ่มเติมในส่วนที่มันจำเป็นต่อการใช้ท่อใหม่เท่านั้น ส่วนมากเราไม่ได้มีการ
วางใหม่ทั้งหมด หากมีเส้นทางไหนที่ทำใหม่เราจึงต้องใช้ท่อจำนวนมาก
หากเส้นทางไหนที่มีท่ออยู่แล้วเราจะเปลี่ยนหรือใส่เพิ่มเฉพาะที่มีความ
จำเป็นจริงๆ จึงขอยืนยันกับท่านว่าไม่ต้องกังวลว่าท่อจะไม่เพียงพอต่อ
เส้นทางของแต่ละเขต ทางกองช่างมีสมุดบัญชีในแต่ละเส้นทางในการ
ปรับปรุงแต่ละเส้นทางอยู่ เส้นทางไหนอยากได้ท่อแต่กองช่างดูแล้วว่า
เส้นทางไหนเหมาะที่จะเปลี่ยนท่อหรือเพิ่มเติมท่อเราถึงจะอนุญาตให้
เปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปราสาท สุฉิมงคลครับ

นายปราสาท สุฉิมงคล
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ใน
เรื่องยางมะตอยผมอยากให้ไปลงตามซอยภายในหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านที่
ถนนชำรุดเสียหายหนักๆก่อนและอีกเรื่องถนนที่สร้างใหม่ในเขต ๒ น้ำได้มี
การไหลผ่านจึงจึงอยากให้กองช่างเข้าไปวางท่อให้หน่อยครับ ขอเพิ่มเติมคือ
การขุดหลุมบ่อหมู่ ๔ ทางออกถ้าผายาด้วยขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

เชิญท่านชุมพร อภัยครับ

นายชุมพร อภัย
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตถามเรื่องท่อที่ท่านนายกบอกว่าเข้าไปดูได้เลย คืออยากสอบถามว่า
ถ้าหากเข้าไปดูแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยไหม หากชาวบ้านบอกว่าอยากได้
ท่อใส่ตรงนี้ได้ไหม สมาชิกสามารถตัดสินใจได้เลยไหมหรือต้องขออนุญาต
จากคณะผู้บริหารก่อน และในส่วนของเขต ๑ นั้น ผมขอแบ่งไปใส่ตรงเส้น
หนองห้วยเตยประมาณ ๖ ท่อน พอจะได้ไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์สิน ฝ่ายส่งค
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเรียนปัญหาอีกไหมครับเชิญท่านนายกฯ
ตอบข้อซักถามครับ

นายเฮียง อางแก้ว
นายกเทศมนตรีฯ

ในกรณีของท่านปราสาท สุจิมงคลนั้น ถนนในแต่ละเส้นที่ซำรดหากเป็นบ
กลางไม่มีแล้วนะครับ ในส่วนที่นำมาซื้ออย่างมะตอยผมได้ขอโอนงบประมาณ
จากงานบุญบังไฟมาเนื่องจากจะต้องแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อน ขอให้
ทำถนนเส้นหลักก่อนถ้าหากเหลือเท่าไรก็จะไปลงตามซอยภายในหมู่บ้าน
ที่เสียหายหนักๆต่อไป เนื่องจากหลุมบ่อในถนนเขตของเขตเทศบาลนั้น
เยอะมาก จึงไม่กล้ารับปากเพราะเราต้องซ่อมถนนเส้นหลักก่อน ในเรื่อง
ของท่านชุมพร อภัยท่านสามารถตัดสินใจได้เลย แต่ถ้าหากนำลงทีเดียวแล้ว
ท่อไม่เพียงพอก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้แล้วนะครับ เพราะท่านอย่าลืมนะว่า
เขต ๑ มีถนน ๒๐ กว่าเส้น ขอเพียงให้ท่านคิดคำนวณให้คิดว่าแต่ละเส้นท่าน
จะใช้ท่อเท่าไร ตัดสินใจเองได้เลยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแค่แจ้งกับกอง
ช่างด้วยว่าจะเอาท่อไปใช้ในเส้นทางไหน ก็ท่อน ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ
ขอบคุณครับ

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเรียนปัญหาอีกไหมครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายกองทรัพย์ ฝ่ายสงค์
ประธานสภาฯ

ซึ่งเราก็ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ทำ
หน้าที่เป็นอย่างดีและขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือในการ
ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการประชุม ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๒๓ น.

ลงชื่อสืบทำตรวจโท

ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม

(ไพฑูรย์ ภูคงคา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวศีกัลยา กุลไพบุตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสัญญา วงศ์ศิลา)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายทองอาน ลี้วกกลาง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ